

**สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗
วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)**

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
๑. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ	<p>สืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมคณะกรรมการนโยบายพบสำนัก/ศูนย์/ศูนย์ภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๗ มีนาคม - วันที่ ๑๑ เมษายน ที่ผ่านมา ได้มีประเด็นการพูดคุยส่วนหนึ่ง เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่คณะกรรมการ นโยบายตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๘(๖) กำหนดให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของรายการ ฝ่ายบริหารจึงนำเสนอภารกิจ ผลการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงาน รวมถึงแนวทางการดำเนินงานเพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่มีการเสนอจากเวที “รายการดี ต้องมีคนดู” เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้รับทราบเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายหรือทิศทางการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ ขององค์การต่อไป</p> <p>ที่ประชุมเห็นว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาสื่อสาธารณะได้ดำเนินงานค่อนข้างครอบคลุม ภารกิจขององค์การดีแล้ว โดยได้นำผลวิจัยไปใช้ประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ ขององค์การ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านเนื้อหารายการ เพื่อพัฒนาคุณภาพและแสวงหา โอกาสใหม่ในการพัฒนารายการ นอกจากนี้ยังดำเนินงานวิจัยเพื่อแผนงานในอนาคต เพื่อประโยชน์ในการปรับตัวภายใต้บริบทที่มีความท้าทายเพิ่มมากขึ้น</p> <p>พร้อมกันนี้ ที่ประชุมอภิปรายถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการนโยบายตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ สาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๘(๖) ที่กำหนดให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนา คุณภาพของรายการ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าในช่วง ๒ - ๓ ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบาย ได้หารือถึงการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่นี้ไปบ้าง แต่ยังไม่ได้หยิบยกขึ้นมาเป็นวาระ เพื่อพิจารณาในที่ประชุม</p> <p>ที่ประชุมมีข้อสรุปและให้ดำเนินงานด้านการวิจัยขององค์การเพิ่มเติมจาก แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๗ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. ในการวิจัยเพื่อนำไปประกอบการกำหนดยุทธศาสตร์เนื้อหาและการพัฒนา คุณภาพรายการ ขอให้คงการตั้งโจทย์วิจัยที่ผู้ใช้งานต้องการหรือมีการกำหนดร่วมกับ ผู้ใช้งานเป็นหลัก เพื่อให้เกิดการยอมรับและการนำไปใช้ได้อย่างแท้จริง และให้มีการ ติดตามและประเมินผลการนำไปใช้งานด้วย๒. ให้กำหนดหัวข้อการวิจัยและออกแบบกระบวนการวิจัยให้เหมาะสม รวมถึง ทบทวนผลการศึกษาและผลการดำเนินงานของสื่อสาธารณะต่างประเทศ เพื่อนำมา เปรียบเทียบและใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายขององค์การ ใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ <p style="text-align: center;">(๑) การกระจายอำนาจให้ศูนย์ภูมิภาค เพื่อพัฒนาคุณภาพรายการให้สอดคล้อง กับปัญหา ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น</p>

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	<p>(๒) ผลกระทบของข่าวปลอม (Fake News) ต่อพฤติกรรม รวมถึงโอกาสการรับชม และโอกาสของสื่อสาธารณะ</p> <p>(๓) การประเมินตนเองภายใต้สถานการณ์ของอุตสาหกรรมสื่อที่ใบอนุญาตจะหมดลงในปี ๒๕๗๒</p> <p>มติที่ประชุม</p> <p>๑. ให้ฝ่ายบริหารนำข้อสรุปและข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานด้านการวิจัยขององค์การเพิ่มเติมจากแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๗ ไปดำเนินการ และให้รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเป็นระยะต่อไป</p> <p>๒. มอบหมายคณะอนุกรรมการด้านวิชาการเทคโนโลยี และเนื้อหาให้คำปรึกษาและติดตามการดำเนินงานด้านการวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาสื่อสาธารณะตามข้อแนะนำของที่ประชุม</p>
๒. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำไตรมาส ๑/๒๕๖๗ (มกราคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๗)	ที่ประชุมพิจารณาเป็นวาระลับ
๓. ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์ ลาออก	ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. แจ้งที่ประชุมทราบว่าผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์ ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๔. รับรองรายงานการประชุมและสรุปการประชุมคณะกรรมการนโยบาย	รับรองรายงานการประชุมและสรุปการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ปรับแก้ไข